

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên tác giả: Hoàng Lan Phương

Khóa: 13

Mã NCS: 62233

Đề tài: **Quản lý nhà nước về tài chính đối với các cơ sở giáo dục đại học trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam**

Ngành: *Quản lý kinh tế*

Mã số: 9310110

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Nguyệt

Tên cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

### TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

(Những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn của Luận án)

#### 1. Về lý luận

Luận án tiếp cận QLNN về tài chính đối với cơ sở GDĐH theo quan điểm hệ thống và từ góc độ quản lý nhà nước đối với nguồn lực quan trọng cho phát triển GDĐH với vai trò thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục đại học, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và cơ sở vật chất cho GDĐH tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế. Từ cách tiếp cận này, Luận án đã làm rõ khái niệm, từ đó xác định nội dung của QLNN về tài chính đối với cơ sở GDĐH bao gồm: (1) Xây dựng chiến lược phát triển GDĐH gắn với nguồn lực tài chính; (2) Xây dựng khuôn khổ pháp luật về tài chính GDĐH; (3) Huy động và sử dụng nguồn lực tài chính cho phát triển GDĐH; (4) Tổ chức bộ máy QLNN về tài chính đối với cơ sở GDĐH; (5) Kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính trong cơ sở GDĐH. Ngoài ra, Luận án cũng đã đề xuất được các chỉ tiêu đánh giá kết quả QLNN về tài chính đối với cơ sở GDĐH, bao gồm: mức độ đảm bảo nguồn lực tài chính cho GDĐH đáp ứng yêu cầu hội nhập; mức độ đảm bảo thực hiện chủ trương chính sách của Nhà nước đối với GDĐH; hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính cho GDĐH. Hệ thống chỉ tiêu này sẽ góp phần xây dựng phương pháp luận đánh giá thực trạng QLNN về tài chính đối với cơ sở GDĐH và tạo cơ sở đề xuất những giải pháp tăng cường QLNN về tài chính đối với cơ sở GDĐH.

#### 2. Về thực tiễn

Luận án đã sử dụng phương pháp phân tích định tính và định lượng các nhân tố ảnh hưởng và kết quả thực hiện các nội dung của QLNN về tài chính đối với cơ sở GDĐH để tìm ra những điểm mạnh cần phát huy và những điểm yếu cần khắc phục trong QLNN về tài chính đối với cơ sở GDĐH. Kết quả phân tích được sử dụng làm căn cứ đề xuất hệ thống giải pháp tăng cường QLNN về tài chính đối với cơ sở GDĐH, chính vì vậy, các giải pháp có tính khoa học, thực tiễn và khả thi cao. Các nhóm giải pháp được đề xuất trong Luận án mang tính hệ thống, tác động tới các nội dung của quá trình QLNN về tài chính đối với GDĐH: (1) xây dựng khuôn khổ pháp luật về tài chính đối với cơ sở GDĐH; (2) huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho phát triển GDĐH; (3) tổ chức bộ máy QLNN về tài chính đối với cơ sở GDĐH; (4) thanh tra, kiểm tra quản lý tài chính đối với cơ sở GDĐH. Các giải pháp này nếu được thực hiện sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính cho phát triển GDĐH, thúc đẩy các cơ sở GDĐH đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nghiên cứu khoa học và nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng dạy, tạo tiền đề cho thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết quốc tế trong GDĐH, từ đó góp phần thúc đẩy chất lượng GDĐH của Việt Nam tiệm cận với quốc tế.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024